

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
สมัยประชุมวิสามัญประจำปี สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
หมู่ที่ ๕ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิรัช สิงห์ทอง	ประธานสภา อบต.	วิรัช สิงห์ทอง
๒	นายสุริชัย ทองเบ็ญจวัฒน์	รองประธานสภา	สุริชัย ทองเบ็ญจวัฒน์
๓	นายประชัน อินจกกล	เลขานุการสภา	ประชัน อินจกกล
๔	นายชาญณรงค์ น้อยสกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ชาญณรงค์ น้อยสกุล
๕	นายวันชัย พัฒจันทร์หอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เสียชีวิต!
๖	นายณฤพนธ์ เอโกบอล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ณฤพนธ์ เอโกบอล
๗	นายกฤษณะ ขจรผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	- ลาออก -
๘	น.ส. ศิ่งน้อย จันทร์สนิท	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ศิ่งน้อย จันทร์สนิท
๙	นายชัยวัฒน์ จันบุญมี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ชัยวัฒน์ จันบุญมี
๑๐	นายประยงค์ สุขประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ประยงค์ สุขประเสริฐ
๑๑	นายธนะชัย เกิดประกอบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ธนะชัย เกิดประกอบ
๑๒	นายธนศักดิ์ บุชบก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ธนศักดิ์ บุชบก
๑๓	นายันทพล ไพบูลย์กุลกร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	นันทพล ไพบูลย์กุลกร
๑๔	น.ส. วิยดา ชนากาญจน์นนท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	วิยดา ชนากาญจน์นนท์
๑๕	นายวีระพล กิติภักดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	วีระพล กิติภักดี
๑๖	นายวรยุทธ ชันติวงศากุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	วรยุทธ ชันติวงศากุล
๑๗	นายทองคำ บุญสิงห์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ทองคำ บุญสิงห์

/ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายदनัย ขจรผล	นายก อบต แควอ้อม	
๒	พ.จ.ต.ถวัลย์ สัตตาวัลย์	รองนายก อบต.	พ.จ.ต.ถวัลย์
๓	นายเฉลิมศักดิ์ บุซบก	รองนายก อบต.	
๔	นายวิทยา กลิ่นบุญมี	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นางสาว พงษ์พร เวียงเดชะ	ผ.อ. ๒๕๘	
๖	น.ส. อภา วัฒนวิภา	ผ.อ. ๒๖๒	
๗	นางสาว อภา วัฒนวิภา	ผ.อ. ๒๖๒	
๘	นางสาว อภา วัฒนวิภา	ผ.อ. ๒๖๒	
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ นายวิรัช สิงห์ทอง ประธานสภาฯ ที่ประชุม	เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - ไม่มี - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ นายวิรัช สิงห์ทอง ประธานสภาฯ ที่ประชุม	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม สมัยประชุม วิสามัญประจำปี สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - เนื่องจากรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จผมขอ อนุญาตนำไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไปครับ - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ นายวิรัช สิงห์ทอง ประธานสภาฯ	เรื่อง ยุติติ กระทุ้งถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ยุติติ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และเชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐-บาท (สองแสน แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒) ๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๖๕๒,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒) ๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๐๓๓,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒) - ครั้นในระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ผมขอให้นายกฯ ชี้แจง รายละเอียดของการขอจ่ายขาดครั้งนี้ด้วยครับ
นายวิรัช สิงห์ทอง ประธานสภาฯ	

นายต๋นย ขจรผล
นายก อบต.แควอ้อม

- ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ มีโครงการที่มีโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นถนนที่ชำรุดเสียหาย ระบบประปาที่ยังบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างไม่เต็มพื้นที่ ประชาชนยังไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ดังนั้น เราจึงต้องมาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นการบริการสาธารณะ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารฯจึงขอเสนอโครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และเชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ - บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒)

๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๖๕๒,๐๐๐ - บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒)

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๐๓๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒)

ส่วนรายละเอียดในเรื่องระเบียบของการขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ผมขอให้ปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

ปลัด อบต.

- ครับก่อนที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม มีท่านสมาชิกหลายๆท่าน ได้สอบถามมาว่าในกรณีที่โครงการต่างๆของ อบต. จะดำเนินโครงการตามแบบที่ช่างได้ออกแบบนั้น จะต้องมีการรับรองแบบหรือไม่อย่างไรนั้น ผมขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ครับในเรื่องของการรับรองแบบก่อสร้างนั้น ถ้าหากเป็นโครงการที่เอาแบบมาตรฐานมาใช้เป็นแบบก่อสร้างจะมีวิศวกรรับรองแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบของทางหลวงหรือของโยธา จึงไม่ต้องให้วิศวกรรับรองแบบอีกครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ปลัด อบต.

- ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๖ วรรคสอง ความว่า การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินอุดหนุน

จากกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ สำหรับแบบและวิธีการจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๗ ความว่า ทุกสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม โดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจที่อยู่ใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

ข้อ ๙๐ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ

และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ก่อนจะนำเงินสะสมไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อจ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๖ เดือน

๑.๒ สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้แก่ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีเงินไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณ ๓ เดือน

๑.๓ สำรองกรณีสาธารณภัย โดยสำรองร้อยละ ๑๐ ของวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการดังกล่าวข้างต้น

๒. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้

๒.๑ โครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำโครงการ ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดโดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ จัดหารถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจำตำแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น

๒.๒ ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

ด้วยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นถนนที่ชำรุดเสียหาย ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมจะต้องพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับมีประชาชนได้ร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน

/ดังนั้น องค์การ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอยู่ในอำนาจหน้าที่และการพิจารณากิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในการบริหารงาน การบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ดังนี้

๑. โครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และเชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒)

๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๖๕๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒)

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๐๓๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒)

รวมเป็นเงินที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับโครงการทั้ง ๓ โครงการข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น **๒,๙๖๘,๐๐๐.-บาท**(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งขณะนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม มียอดเงินสะสมจำนวนทั้งสิ้น **๑๗,๒๓๘,๘๔๖.-** บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ ยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

โดยทุนสำรองนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปีและตามข้อ ๘๘ (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กันเงินไว้ตามระเบียบ ดังนี้

/- ยอดเงินสะสม

- ยอดเงินสะสมประจำปีที่ได้กันไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม เป็นเงิน ๗,๑๑๕,๐๓๕.๙๖ บาท(เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) คงเหลือเงินสะสม จำนวน ๑๐,๑๒๓,๘๑๐.๐๔ บาท(สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาทสี่สตางค์) และได้สำรองจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ได้แก่

๑. สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย สำรองงบบุคลากร ประมาณ ๖ เดือน เป็นเงิน ๓,๙๖๗,๕๖๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒. เงินสำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๑,๒๕๔,๑๕๒.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๔,๙๑๒,๑๐๘.๐๔ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดบาทสี่สตางค์) และต้องสำรองรองงบประมาณในกรณีเกิดสาธารณภัย ๑๐% เป็นเงิน ๔๙๑,๒๑๐.๘๑ บาท

ดังนั้น ทำให้มียอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวนทั้งสิ้น เป็นเงิน ๔,๔๒๐,๘๙๗.๒๓ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

- ขอจ่ายเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๘,๐๐๐.-บาท(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายสำหรับโครงการ ดังนี้

๑. โครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และเชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ -บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒)

๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๖๕๒,๐๐๐ -บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒)

๓. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๐๓๓,๐๐๐ -บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒)

ที่ประชุม
นายวิรัช สิงห์ทอง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายวิรัช สิงห์ทอง
ประธานสภาฯ

- รับทราบ
- ใครมีเรื่องที่จะแจ้งประชุมอีกหรือไม่ครับ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) 

(นายประชัน อินจงกล)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว
เห็นสมควรสำเนาแจ้งสมาชิกฯ ทราบ เพื่อรับรองการประชุมในครั้งต่อไป

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิระพล กิติยักดิ์)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญณรงค์ น้อยสกุล)

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนฤพนธ์ เอโกบล)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิรัช สิงห์ทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม